

บทคัดย่อ

บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการ ด้านการบัญชีและภาษีอากร ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร และงานทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินงานให้บริการ ดังนั้น “วงจรรับงานของสำนักงานบัญชี” ฉบับนี้จัดทำขึ้น ตามแนวปรัชญาพื้นฐานของบริษัท “บริการ คุณภาพ มาตรฐานแห่งวิชาชีพ” เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพ และหลักการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัทในการเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ โดย “วงจรรับงานทำบัญชีของสำนักงานบัญชี” ถือเป็นเอกสารอธิบายแนะนำหลักการปฏิบัติงานได้ระดับหนึ่ง เป็นหลักพื้นฐานในการกำหนด จัดทำระเบียบปฏิบัติ, มาตรฐาน หรือคู่มือแนะนำการปฏิบัติในลำดับถัด ๆ ไป ครอบคลุมระบบคุณภาพบริการ ในการดำเนินกิจการ หรือธุรกิจให้ได้ผลสัมฤทธิ์ในคุณภาพของการบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเพื่อความประทับใจในการให้บริการของสำนักงานบัญชี

โครงการวงจรรับงานของสำนักงานบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการที่สำคัญของวงจรรับงานของสำนักงานบัญชี เพื่อการศึกษาหลักการพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องของวงจรรับงานการทำบัญชี เพื่อศึกษากระบวนการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆจากการรับงานของผู้ว่าจ้างทำบัญชี และเพื่อเป็นประโยชน์แก่พนักงานใหม่และบุคคลที่สนใจในการศึกษาหลักการวิธีปฏิบัติของระบบการรับงานของสำนักงานบัญชีโดยมีผู้จัดทำซึ่งประกอบไปด้วย นายปิยชัย ไชยสงค์ เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการวงจรรับงานของสำนักงานบัญชีได้ดำเนินมาตั้งแต่ผู้จัดทำได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ซึ่งประกอบไปในส่วนของการติดต่อประสานงานการรับงานจัดทำบัญชี การบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี, การเขียนใบสำคัญรับ – ใบสำคัญจ่าย, ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย, กระทบยอดเงินฝากธนาคาร, จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และรายละเอียดการปิดบัญชีประจำเดือน

จากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และการจัดทำโครงการสหกิจในครั้งนี้ ทำให้ผู้จัดทำเข้าใจในระบบวงจรรับงานของสำนักงานบัญชี และเข้าใจกระบวนการพื้นฐานการปฏิบัติงานทางการบัญชีในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดความผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานการปฏิบัติงานการรับงานบัญชีของสำนักงานบัญชี

คำสำคัญ : วงจรรับงานของสำนักงานบัญชี /สำนักงานบัญชี /ระบบคุณภาพบริการ